

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๓/๕๔๖๖



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ล) ๑๙๗๒๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเสนอเรื่องคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี  
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์  
ระหว่างประเทศ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ส่วนราชการต่างๆ พิจารณาถึง  
ความสำคัญของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิม ซึ่งหากส่วนราชการ  
พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการฯ คณะใดมีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป ให้ส่วนราชการ  
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคณะนั้น ๆ ขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบและปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ  
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แล้วส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖  
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่แจ้งแล้ว  
มีคณะกรรมการที่มีภารกิจสำคัญและจำเป็นที่ต้องคงอยู่ต่อ จำนวน ๑ คณะ คือ คณะกรรมการแม่น้ำโขง  
แห่งชาติไทย เนื่องด้วยประเทศไทยใช้กลไกคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong  
Committee Secretariat: TNMCS) ในการเจรจาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศ  
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วย  
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Agreement on the Cooperation for  
the Sustainable Development of the Mekong River Basin 1995) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและมี  
พันธกรณีที่จะต้องดำเนินการ เป็นไปอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการ  
บูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีประเด็นสำคัญเชิงนโยบายด้านความสัมพันธ์กับ  
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและองค์การระหว่างประเทศ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย คณะผู้แทนไทยในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง สามารถเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มน้ำโขง และปฏิบัติภารกิจที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการคงอยู่ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยต่อไป

### ๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงอยู่ต่อไป โดยได้ตรวจสอบปรับปรุงส่วนประกอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีอยู่ ๔ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ ส่วนที่ ๒ อำนาจหน้าที่ ส่วนที่ ๓ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยและส่วนที่ ๔ องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในคณะมนตรีและคณะกรรมการร่วมในคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองการต่างประเทศ กลุ่มแผนงานและโครงการ (สกวสตรี)

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๓๙๔

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [tnmcmeeeting@gmail.com](mailto:tnmcmeeeting@gmail.com)